

# จดหมายข่าว

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2011



ตามีนฐานภายใต้

คณะกรรมการฝ่ายสังคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

## วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

การให้ทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย  
ตลอดจนราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจาก  
สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย  
บนพื้นฐานของมนุษยธรรม โดยไม่คำนึงถึง  
เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสิทธิการเมือง  
ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ "รักและรับใช้"

## สวัสดิ์คະທຸກທ່ານ

6 เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง ฤดูร้อนได้ผ่านพ้นไปแล้ว และขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากเป็นพิเศษ ซึ่งมีอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ประเทศไทยและในอีกหลายประเทศทั่วโลกเกิดอุทกภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม

โคเออร์ได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ต่อราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมป้องกันภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการอบรมป้องกันภัย น้ำป่าไหลหลากและไฟป่าที่หมู่บ้านนากอก หมู่บ้านผาสุข หมู่บ้านสบมาง และหมู่บ้านห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งนอกจากหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้าร่วมโครงการนี้อีก 24 หมู่บ้านด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในหลายพื้นที่จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ก็ได้เกิดอุทกภัยขึ้น โดยที่ราษฎรไม่ทันได้ตั้งตัว นอกจากจะสร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว หลายครอบครัวต้องสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดที่มี หรือแม้แต่สูญเสียชีวิตของคนในครอบครัว เพราะไม่สามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเมื่อใดได้ ดังนั้นคงจะเป็นการดีกว่า หากเราช่วยกันป้องกันหรือฝึกซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเหล่านั้น

ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งกับโคเออร์ได้ โดยการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโครงการช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสาทรประดิษฐ์ ชื่อบัญชีโคเออร์ หมายเลขบัญชี 083-1-16671-1 และแฟกซ์สำเนาการโอนเงินมายังโคเออร์ ระบุว่า "โครงการฉุกเฉิน"

สุดท้ายนี้ ขอฝากพระวาจาทรงชีวิตไว้ดังนี้... พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระพรทุกประการแก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งเพียงพอและยังมีเหลือเพื่อสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย (2 คร 9: 7-9) ...แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

ภาพ: <http://news.clicknect.com>



**ไคเออร์และองค์กรภาคีจัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก**



วันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่สหประชาชาติประกาศให้เป็น "วันผู้ลี้ภัยโลก" ซึ่งในปีนี้ ไคเออร์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย UNHCR ผู้นำศาสนา และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราว จัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่พักพิงฯ ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้หนีภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของคนทั่วโลก และเพื่อให้บุคคลคนภายนอกได้รับรู้ถึงสถานการณ์ผู้หนีภัยมากยิ่งขึ้น ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกต้นไม้ การแสดงละคร และศิลปะการแสดงของชนเผ่า เป็นต้น



**ไคเออร์นำเด็กผลิตสื่อละครหุ่นเงาช่วงปิดเทอม**

เจ้าหน้าที่ไคเออร์ที่ได้ไปร่วมอบรมการทำสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กทุกชาติพันธุ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2554 ได้เข้าไปจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่แกนนำเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 15 ปีที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ จำนวน 20 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแม่ทะ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่พักพิงฯ ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนและความฝันของตนเองผ่านสื่อละครหุ่นเงา



**อบรมการสร้างวินัยเชิงบวกโดย UNHCR**



ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ไคเออร์จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อ "พื้นฐานความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวก (Basic Knowledge on Positive Discipline)" ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจรีสอร์ทแอนดโฮเทล จ.ตาก โดยคุณนัยนา ธนวัชโฒ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เข้าใจพื้นฐานของการสร้างวินัยเชิงบวกให้แก่เด็ก ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้ดูแลเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้



### หนังสือเพื่อเด็กกตัญญูโอกาส



เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. และวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา โคเออร์ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคหนังสือและแบบเรียน จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เพื่อส่งมอบให้แก่พื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก (Child Friendly Space) ในศูนย์ พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยมีเด็กผู้ลี้ภัยวัย 3-10 ปี ประมาณแห่งละ 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 32 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีนักเรียนประมาณ 100-150 คน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้เนื่องจากโคเออร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเยียวยาจิตใจและให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัย และในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการเปิด โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งจะเป็น อนาคตของประเทศในวันข้างหน้า การที่พวกเขาจะได้รับ โอกาสในการเปิดโลกทัศน์จากการอ่านหนังสือนอกเวลา เรียน จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือ จากตำราเรียน และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดและ จินตนาการต่อไป



### โคเออร์ร่วมมือกับภาคเอกชนมอบสมุดเพื่อน้อง

เป็นประจำทุกปีที่ หจก.พัมคินเทป แอนด์ ทูลด ได้ให้ความร่วมมือกับโคเออร์ในการสนับสนุนบริจาคสมุด ให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา โดยเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา หจก.พัมคินเทป แอนด์



ทูลด ร่วมกับ หจก.ศรีไทยเจริญ โลหะกิจ และ บจ.ศรีไทยไพศาล เมททัล อิมพอร์ต บริจาคสมุด จำนวน 24,084 เล่ม ให้แก่เด็ก ยากไร้ด้อยโอกาสในโรงเรียน ต่าง ๆ จำนวน 36 แห่ง ทั้งนี้ ได้สร้างความดีใจและรอยยิ้มให้ แก่เด็ก ๆ เหล่านั้น

### ช่วยเหลือผู้หนีการสู้รบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา (ครั้งที่สอง)



ในเดือนเมษายน 2554 เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาขึ้นอีกครั้ง บริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ โคเออร์ได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ได้แก่ นมผง สำหรับเด็กเล็ก นมยูเอชที ขนมปัง ผ้าอ้อม ยากันยุง หมาก และพู่ ให้แก่ผู้สูงอายุและเด็กที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554





### ละครเวที ส่งเสริมคุณธรรม



โคเออร์จัดทำโครงการ "คิดส์ดี ทำดี" ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตอาสาต่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในโรงเรียนคาทอลิก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โรงเรียน ทั้งนี้ โคเออร์ร่วมกับคณะละครแปดคุณแปด ซึ่งเป็นนักแสดงละครอาชีพ จัดแสดงละครเร่เรื่อง "อนาคตฉัน อนาคตชาติ" เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โคเออร์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.กุหลาบวิทยา รร.พระฤทธิย์พัฒน์เวศน์ รร.สารสาสน์พัฒนา รร.เซนต์คาเบรียล รร.สารสาสน์ประชาอุทิศ พิทยาคาร รร.แม่พระฟาติมา รร.พระฤทธิย์คอนเมือง และ รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา ตามลำดับ



### ข่าวสารอาสาสมัคร

ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย.

ที่ผ่านมา อาสาสมัครวัดนักบุญ

เปโตร (สามพราน) จัดกิจกรรมสอนชาวบ้านสร้างห้องน้ำ ที่หมู่บ้านน้ำเงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ บ้านอุปะทะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก กิจกรรมนี้เป็นการสนองแนวความคิดของ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ซึ่งท่านมอบงบประมาณในการจัดซื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อนำไปสอนและมอบให้แก่ชาวบ้านด้วย

ทั้งนี้คณะอาสาสมัครฯ ยังได้ถวายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตเมตตาทั่วไป อาทิ ตู้, โต๊ะ, ชุดรับแขก, ชั้นเหล็ก ให้แก่พระคุณเจ้าฯ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่วัดต่าง ๆ ที่ต้องการในสังฆมณฑลนครสวรรค์ต่อไป และยังได้นำสิ่งของและอุปกรณ์ในการปลูกสร้างต่าง ๆ ได้แก่ เสาไม้ แท็งก์น้ำ กระเบื้อง และแผ่นกระดาน ซึ่งรับบริจาคมาจาก โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ ไปส่งมอบให้แก่ บาทหลวงกุหลาบ ตรีมรรคา วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อนำไปใช้ในการปลูกสร้างบ้านเณร และสุดท้ายคณะอาสาสมัครฯ นำเฟอร์นิเจอร์ อาทิ เหยิงเทียน รางหลอดไฟนีออน และโต๊ะกลม ไปมอบให้แก่ วัดนักบุญอันตน นาสะอั้ง ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ สำหรับใช้ในกิจการของวัดต่อไป

